

## Kaligtasan ng ulo laminated glass shower door banyo enclosures pader tagagawa sa China tagagawa Dongguan



Kapag ang isang piraso ng baso ay ginagamit bilang isang shower o sliding door, ang personal na kaligtasan ay isang pangunahing isyu kahit na gumagana lamang ito sa mga dingding sa shower room, dahil ang taong nasa shower ay magiging malapit sa baso.

Float glass: Kapag ginagamit ang [shower door](#) at ang panlabas na pambalot, malaki ang pagkakaiba ng temperatura dahil sa pangangailangan na ilipat, maliit ang tigas ng float glass, at madali itong masira sa maliit na piraso ng matalim na baso, na madaling masaktan, ni ligtas o matibay.

Sapagkat ang float glass ay mas matindi kaysa [nahawaang baso](#), ang network ay mas siksik. Gayunpaman, matapos ang baso ay mapusok, ang paglitaw ay nasa isang mataas na compressive na estado ng stress, at ang maluwag na istraktura ng panlabas na ibabaw ay may epekto sa counteracting. Para sa kadahilanang ito, ang baso na may mataas na antas ng panunukso ay maaaring magkaroon ng mas mataas na katatagan ng kemikal kaysa sa float glass.



Laminated glass ay talagang dalawang piraso ng baso na natigil sa isang manipis na intermediate layer. Kung nasira, ang salamin ay nananatiling aktibo habang ang bawat piraso ay nananatiling natigil sa gitnang layer.

## **Laminated glass shower na kapal ng pinto**

Dahil ang frame ay hindi lamang pinatataas ang suporta sa istruktura, ngunit pinoprotektahan din ang marupok na mga gilid at sulok ng baso, tulad ng 8.38 mm, 8.76 mm, 10.38 mm, 10.76 mm, 12.76 mm, 13.14 mm, 13.52mm atbp. magamit. Ang mga frameless o semi-frameless shower room ay mangangailangan ng mas makapal na baso, tulad ng 17.14mm o 17.52mm.

Kulay ng salamin: transparent, sobrang malinaw, kulay abo, berde, asul, tanso.

PVB: 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm o mas makapal pa.

Kulay ng PVB: ang kulay ay maaaring ipasadya.

Uri ng salamin: malinaw na baso, ultra-clear na baso, tinted glass, may nagyelo na baso at maraming kumbinasyon.



**KXG nahawaang pintong nakalamina na glass shower shower package**

